
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2550
กลุ่มออมทรัพย์นกัพัฒนาภาคใต้

วนัอาทติยท์ี่  24  กุมภาพันธ์  2551
ณ  สำานักงานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 12  อ.เมือง  จ.สงขลา

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.

วาระการประชุม
วาระท่ี 1รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามัญประจำาปี   2549
วาระท่ี 2รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2550 โดยคณะกรรมการกลุ่มฯ และฝ่ายตรวจสอบ
วาระท่ี 3เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
วาระท่ี 4คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
วาระท่ี 5ความใฝ่ฝันหรืออุดมการณ์ต่องานออมทรัพย์ 

โดย นายบรรจง  นะแส   ตัวแทนคณะผู้ริเร่ิมกลุ่มออทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้
วาระท่ี 6รับของท่ีระลึก / จบัของรางวัลจากผลิตภัณฑ์ชุมชน และรับเงินปันผล

สาระสำาคัญของการประชุม สรุปไดด้งันี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2549

มติ รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามัญประจำาปี 2549

วาระที่ 2 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2550 โดยคณะกรรมการกลุ่มฯ และฝ่ายตรวจ
สอบ
2.1 รายงานผลการดำาเนนิงานกลุ่มออมทรัพย ์โดยคณะกรรมการกลุ่ม

กรรมการรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2550 โดยคุณสิทธิชยั แพทยพ์งษ์ 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์  และประธานในท่ีประชุม รายงานว่าการดำาเนินงานท่ีผ่านมา กลุ่มอาจจะมีปัญหา
บ้างในเรื่องของการติดตามหน้ี มสีมาชกิท่ีกู้ไปแล้วไม่ส่งคืน กรรมการได้มีการหารือเพ่ือแก้ปัญหาหน้ีแต่ละ
รายว่าจะทำาอย่างไร โดยยึดระเบียบ แต่ยืดหยุ่น ท่ีผ่านมาใชวิ้ธีการประนีประนอม เช่น ยกเลิกค่าปรับ 
ยกเลิกดอกเบ้ีย ทำาข้อตกลงร่วมในการชำาระคืนกับสมาชกิท่ีมีหน้ีและผู้ค้ำาประกัน กรณีหน้ีมีปัญหามีสะสมมา
เรื่อย ๆ เม่ือมาถึงกรรมการชุดน้ีก็ต้องแก้ปัญหา โดยเร่ิมจากแจง้ทางหนังสือ การโทรพูดคุย  การไปพบพูด
คุยตกลงกัน  มกีารหักจากผู้ค้ำาโดยทำาข้อตกลงร่วมกัน  ซ่งึการแก้ปัญหามองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีหนักใจ  แต่
เป็นภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะต้องทำา วงเงินกู้สงูสดุในปีน้ีท่ีปล่อยกูจ้ำานวน 300,000 บาท ซ่ึงตัวเงิน
ไมส่ำาคัญท่ีจะเอาไป แต่ท่ีสำาคัญความจริงใจความรับผิดชอบในสิ่งท่ีเอาไป
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สว่นการจัดการเงินกลุ่มให้เกิดประโยชน์ ท่ีผ่านมาได้นำาไปซ้ือสลากออมสิน ซ่งึมาจาก
มติิท่ีประชุมใหญ่ประจำาปี เพ่อืให้เกิดรายได้ ปีน้ีเกิดรายได้จากการถูกรางวัลหม่ืนกว่าบาทเพ่ือนำามาจัดสรร
เป็นรายได้ของกลุ่ม 

มเีสยีงสะท้อนต่อการทำางานของกรรมการว่ากรรมการชุดน้ีบริหารงานไม่เป็น ซ่ึง
กรรมการอยากจะบอกเล่าให้สมาชกิได้ทราบและตระหนักว่า ทุกอย่างทำาตามหน้าท่ี ทำาตามระเบียบออม
ทรัพย์ พยายามแก้ไขปัญหามีความยืดหยุ่น สว่นเรื่องของการให้เกิดรายได้ต่อกลุ่ม ท่ีผ่านมาก็คิดหาทางใน
การนำาเงินมาทำาให้เกิดประโยชน์ โดยคำานึงถงึความเสีย่งท่ีจะเกิดต่อกลุ่มด้วย ถ้าเงินฝากอยู่ในธนาคารมาก
กจ็ริงแต่ผลเสีย่งต่อกลุ่มมีน้อย  หากนำามาปล่อยกู้ก็ต้องพจิารณาเพ่ือไม่ให้เกิดความเสีย่ง เม่ือเปรียบเทียบ
กบัหลายๆ กลุ่ม มองว่ากลุ่มออมทรัพย์ของเรามีนักคิดมาก(ตรรก) คิดกันมากแต่ไม่ค่อยมีคนทำา

ความเห็นและข้อเสนอ
- รายได้ระหว่างดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร กับรายได้จากการถกูรางวัลสลากออมสิน 

อย่างไหนท่ีมีรายได้มากกว่ากัน... ซ่ึงการซ้ือสลากออมสินไม่แน่นอนในเรื่องของการถูกรางวัล แต่ดอกเบ้ีย
เงินฝากมีอัตราท่ีได้รับแน่นอน

- เสนอให้ทำารายงานเชงิความเคลื่อนไหว เช่น ข้อมูลในด้านท่ีสมาชกิได้รับประโยชน์
จากกลุ่มออมทรัพย์  ว่ากลุ่มออมทรัพย์เราช่วยเหลือสมาชิกได้มากน้อยแค่ไหน ในแต่ละปีให้กู้ไปเท่าไหร่ กี่
ราย สมาชกิได้บ้านกี่หลัง  

มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2550 และเห็นชอบตามท่ี
เสนอให้ทำารายงานเชงิความเคลื่อนไหว

2.2 รายงานผลการดำาเนนิงาน ของฝ่ายตรวจสอบ
คุณธราดอน  หมัดเลียด ฝ่ายตรวจสอบ กล่าวว่าออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้เป็นเรื่อง

ท่ีหนุนช่วยหรือสร้างชีวิตให้กับสมาชกิ  ในฐานะฝ่ายตรวจสอบท่ีทำาหน้าท่ีกำากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ 
สอดส่องกลุ่มภายใต้การทำางานท่ีสร้างสรรค์ ท่ีไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะเรื่องการเงิน ทำางานร่วมกับกรรมการไป
พร้อมกับการนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน งานออมทรัพย์ อะไรท่ีเป็นประโยชน์กับงาน อะไรท่ีให้กำาลังใจ 
อะไรท่ีจะตำาหนิได้ก็จะว่าไปตามความจริง  ปีน้ีฝ่ายตรวจสอบขอตำาหนิกรรมการในเรื่องเอกสาร ขาดเอกสาร
รายงานผลการดำาเนินงานของกรรมการ ซึ่งทุกปีจะมกีารรายงานผลการดำาเนินงานเป็นเอกสาร  และการนำา
คำาว่าดอกเบ้ีย มาใชก้ับกลุ่มออมทรัพย์เรา ท่ีจริงเราไม่มีดอกเบ้ีย เราใช้คำาว่าค่าบำารุงมาตลอด  

ฝ่ายตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตัง้ 3 คน ประกอบด้วย คุณสมนึก พรรณศักดิ์,  คุณธรา
ดอน หมัดเลียด  และคุณจรัสศรี  พวงมาลัย  สำาหรับการดำาเนินงานของฝ่ายตรวจสอบท่ีผ่านมาทำาหน้าท่ีใน 
2 เรื่องหลัก คือ 

1.) ร่วมประชุมกับกรรมการ ตดิตามแก้ไขปัญหา 3 เดือนครัง้
-  ร่วมปรับปรุงระเบียบจากมติท่ีประชุมใหญ่ พบว่าจากเวทีประชุมใหญ่ครัง้ท่ีแล้ว 

ทำาให้มีการปรับปรุงระเบียบ กรรมการมีการปรับระเบียบทำาให้สมาชกิมีสทิธิกู้ได้หลายรายมากข้นึ (กรณีปลด
ล็อคการติดกู้พิเศษท่ีเดิมไม่สามารถกู้สามญัได้) ทำาให้บริหารจัดการได้ดีข้ึน และเรื่องเงินฉุกเฉินจากวงเงิน 
2,000 บาท ปรับเป็น 3,000 บาท ตามความต้องการของสมาชกิ
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- ร่วมประชุมเตรียมการประชมุใหญ่ วันท่ี 17 ธ.ค.50, 13 ธ.ค.51 และ 8 ก.พ.51 
ทำาอย่างไรก็ได้ให้งบดุลลงตัว ถงึจะประชุมได้ตามระเบียบ หากปิดบัญชีประจำาปีแล้วก็จัดประชุมใหญ่ได้ไม่
เกิน 2 เดือน จดัประชุมใหญ่ได้

- ปรับปรุงแบบฟอร์มเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ
- ร่วมผลักดันนโยบาย จากการมอบหมายของท่ีประชุมใหญ่ปีท่ีแล้วมอบหมายให้

ฝ่ายตรวจสอบ ดำาเนินการ เรื่องการจดัตัง้ออมทรัพย์ในเขตพ้ืนท่ีการทำางานฝ่ังอันดามัน ซ่งึครัง้แรกได้เข้าไป
ร่วมผลักดันหารือกับเอ็นจีโอเล  มกีารตอบรับเห็นด้วย ครัง้ท่ี2 นำาไปพูดคุยในเวที กป.อพช.ใต้ และคุยนอก
รอบบ้าง ท้ายสุดได้ข้อสรุปการประชุมประจำาปี ของ กป.อพช.ใต้ ท่ีตรัง รับในหลักการ เห็นด้วยท่ีจะให้จัดตัง้
กลุ่มออมทรัพย์อันดามันท่ีตรัง 

- การจัดกลไกงานพัฒนาให้กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้เป็นกลไกด้าน
สวัสดิการสำาหรับคนทำางานพัฒนา โดยให้ประธานออมทรัพย์เข้ามาเป็นกรรมการ กป.อพช.ใต้ ตลอดไป 
กรรมการชุดใหม่ประธานใหม่เข้ามาก็ไปเป็นกรรมการ กป.อพช.ใต้ โดยอัตโนมัติ

กลไกสวัสดิการ
เพ่ือคนทำางาน

สมาชกิออมทรัพย์
นักพัฒนาภาคใต้

ประชมุใหญ่สามัญ

กำำหนดนโยบำย/
เลือกต้ังคณะ
กรรมกำร

กำำหนดยทุธศำสตร-์
นโยบำย/แต่งต้ังคณะ

กรรมกำร

สมาชกิออมทรัพย์
นักพัฒนาภาคใต้

NGOs ใต้
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ข้อสงัเกตด้านการดำาเนินงาน
1. กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีคณะท่ีปรึกษาจากการแต่งตัง้จากท่ีประชุมใหญ่ประจำาปี 

2549 ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีให้คำาปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา มีด้วยกัน 8 คน ได้แก่ (1)นายบรรจง นะแส  (
2)นายถาวร  สงัขชาติ  (3)นายธนู แนบเนียร  (4)น.ส.เบญจวรรณ เพง็หนู  (5)นายวิโชคศักดิ ์รณรงค์ไพรี 
(6)นายประวีณ  จลุภักดี  (7)น.ส.ลม้าย มานะการ  (8)นายนฤทธิ ์ ดวงสุวรรณ์  ท่ีผ่านมายงัไม่ได้มีการ
ปรึกษาและยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกัน เนื่องจากยังไม่มีเรื่องท่ีจะปรึกษา

2. กรณีมีเงินจำานวน 23,496 บาท ได้ประกาศหาเจ้าของจำานวนเงินดังกล่าว ท่ี
ผ่านมายงัไม่มีผู้ประสงค์แจง้  หากไม่มีใครแจ้งมาภายใน 3 เดือน จะรับเป็นเงินบริจาคเข้าเป็นรายได้ของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ซ่ึงหลังจากน้ีสมาชิกจะเรียกคืนไม่ได้

2.) ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของกลุ่มในรอบปี 2550 ไดแ้ก่ ใบกู้ประเภท
ตา่งๆ เอกสารสวัสดิการ และเอกสารทางบัญชี

2.1) เอกสารใบกู้ประเภทต่างๆ (กูฉุ้กเฉิน/กูส้ามัญ/กูพ้ิเศษ)
- กูฉุ้กเฉิน มใีบกู้ 18 ใบ/ผู้ใชบ้ริการ 10 ราย เป็นเงิน 36,000 บาท โดยมี

การกู้เพ่ือใช้จา่ยทัว่ไป 13 ราย, เพ่อืใช้จา่ยในงานพัฒนา 4 ราย, เพ่ือการเกษตร 1 รายใช้บริการในเขต
จงัหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา 

- กูส้ามัญ มใีบกู้ 15 ใบ/ผู้ใช้บริการ 15 ราย เป็นเงิน 577,000 บาท ตรง
ตามเอกสารใช้บริการ 15 ราย อาจมีเหตุผลหลายอย่าง เช่น คนเก่าติดพันธะเดิม อันดับ      1   กูเ้พ่ือซ่อมแซมท่ี
อยู่อาศัย/ต่อเติมบ้าน  อันดับ 2 เพ่ือค่าเล่าเรียนบุตร อันดับ 3 ทำาธุรกจิ  อันดับ 4  กูเ้พ่ือชำาระหน้ี ซื้อ
คอมพิวเตอร์ ติดตัง้อินเตอร์เน็ท ซ่อมรถยนต์-มอเตอร์ไซด์ ทำาโรงรถ  ขอบเขตการใช้บริการอยู่ท่ี 
อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา อ.เมือง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 8 ราย , อ.เขาชยัสน จ.พัทลุง 1 ราย, อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 2 
ราย, อ.เมือง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 2 ราย, อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 ราย, อ.เมือง  จ.ตรัง 1 ราย

- กูพ้ิเศษ มใีบกู้ 11 โครงการ/11 สญัญา มผีู้ใช้บริการ 11 ราย เป็นเงิน 
1,666,900 บาท อันดับ 1 กูเ้พ่ือสร้างบ้าน 4 ราย อันดับ 2 กู้เพ่ือต่อเติมบ้าน 3 ราย อันดับ 3 กูเ้พ่ือซ้ือดิน-ซื้อ
สวนยาง 2 ราย อันดับ 4 กูเ้พ่ือทำาร้านอาหาร 1 ราย  สร้างอู่ซ่อมรถและสร้างบ้าน 1 ราย  ขอบเขตการกูส้่วน
ใหญจ่ะอยู่ในจงัหวัดสงขลา 7 ราย และจงัหวัดอื่นๆ มี จ.พัทลุง 2 ราย, จ.ภูเก็ต 1 ราย, จ.สตูล 1 ราย

ข้อสังเกต  ด้านเอกสารใบกู้ประเภทต่างๆ เรียบร้อยดี เป็นไปตามรายงาน
การเงิน แต่เม่อืมาดูการใช้บริการยังไม่กระจายขอบเขตพ้ืนท่ีมากนัก

2.2) เอกสารการเบิกจ่ายสวัสดิการ
- มกีารเบิกค่ารักษาพยาบาล 216 ใบเบิก รักษาดูตามใบเสร็จ 279 ครัง้ใน

จำานวนสมาชกิ 117 ราย  สมาชกิใช้บริการคิดเป็น 49% จากจำานวนสมาชกิท่ีมีสทิธิเ์บิกจำานวน 239 ราย  
- สถานท่ีใช้บริการ อันดับ 1 คลินิก คิดเป็น 56% อันดับ 2 ร้านยา  และ

สถานท่ีบริการบีบนวด จับเส้น คิดเป็น 21% อันดับ 3 โรงพยาบาลรัฐ 15% และอันดับ 4 โรงพยาบาล 
- เงินท่ีให้กับสถานบริการในการรักษา มากท่ีสดุอันดับ 1 คือคลินิกคิดเป็น 

50 % ประมาณ 60,000 กว่าบาท จากยอดจ่ายสวัสดิการปีน้ี 131,392 บาท อันดับ 2 ร้านขายยาและบริการ
บีบ นวด จบัเสน้ คิดเป็น 22 %  อันดับ 3 โรงพยาบาลเอกชน 16% โรงพยาบาลรัฐ 12%
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- เงินท่ีใช้มากท่ีสดุเกี่ยวกับการรักษา คือ ฟัน 21 %, กระดูก เส้น เอ็น 
กล้ามเนื้อ ปวดเม่ือย 18 %,  เป็นไข้ 10 %, รักษาเกีย่วกับตา 8% (พบว่าไม่ได้เป็นโรคท่ีเกี่ยวกับตาโดยตรง 
จะใช้เกีย่วกับสายตาสัน้-ยาว เลนส์ คอนแท็กเลนส์) 

- โรคท่ีพบจากท่ีระบุในใบเบิก อันดับ 1 ไข้ ปวดหัว ตัวร้อน หวัด 41 ใบ คิด
เป็น 14 % เกีย่วกับฟัน 22 ใบคิดเป็น 7% เกีย่วกับกระดูก เส้น เอ็น กล้ามเนื้อ 7 % ระบบทางเดินหายใจ 
ภูมิแพ้ 4 % พบเกือบทุกโรค น้อยบ้างมากบ้าง และการฝากครรภ์ การคลอดมีอยู่หลายราย

ข้อสังเกต 
1. การใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการท่ีคลินิกเป็นจำานวนมาก ซ่ึงเหมือนกับ

ปีท่ีผ่านมา พวกเราอาจจะยึดความสะดวกในการใช้บริการ
2. สิง่ท่ีน่าเป็นห่วง คือ แนวโน้มการเป็นโรคของสมาชิกเพิ่มมากข้ึน มีโรคท่ี

ต้องรักษาต่อเนื่อง เชน่ ไต ไทฟอยท์ ปีท่ีแล้วมียอดเงินในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจำานวนหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืน
กว่าบาท ปีน้ีหนึ่งแสนสามหม่ืนกว่าบาท ในขณะท่ีแนวโน้มเงินท่ีจะเข้ากองทุนสวัสดิการน้อยลง เพราะอาศัย
ค่าบำารุงจากการกูข้องสมาชกิซ่งึมีขีดจำากัดในการกู้ จงึฝากไว้ให้กรรมการช่วยดูและสมาชิกช่วยกันคิดหาวิธี
หาเงินเข้ากองทุน เพ่ือจะได้ให้บริการอย่างทัว่ถึง

2.3) เอกสารบัญชี จากท่ีดูเอกสารทางบัญชี มกีารทำาเอกสารถูกต้อง ดูภาพรวม
ของบัญชีแล้วเรียบร้อยดี ขอชมและยกความดีให้เจ้าหน้าท่ีออมทรัพย์

คุณธราดอน หมัดเลียด ฝ่ายตรวจสอบกล่าวว่า “ในความเป็นกลุ่มออมทรัพย์เสน่ห์ คือการ
หันหน้าเข้าหากัน มาคุยกัน ไม่ถึงโรงถงึศาล เม่ือมีปัญหาให้มาหาออมทรัพย์ก่อน มาหาทางออกร่วมกัน มา
คุยหารือกันกับกรรมการ ท่ีเหนือกว่าระเบียบ คือศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ เห็นคนมีคุณค่ามากกว่าเงิน 
ฉะนัน้วันน้ีและทุกปีเราได้กรรมการมา 5 คน เป็นเดือดเป็นร้อนแทนสมาชกิ น่าจะปรบมือให้กับ กรรมการ
ทุกคน มี อำาร่อน, คณิตา(พีเ่อียด), วัชระ(บังเบ้ว), สทิธิชยั(พีช่)ู และ สมฤดี(โจ)”

คุณสิทธชิยั แพทย์พงษ์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ บอกว่า “ฝ่ายตรวจสอบช่วยกำากับดูแล 
และให้ความเห็นในการดำาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสอบแบบไม่เอาเป็นเอาตาย เวทีน้ีเป็นเวทีสำาหรับ
ทุกๆ คน อยากให้สมาชกิทุกคนมีการพูดคุยกัน ซ่งึทุกคนมีสภาพเป็นสมาชิกเท่าเทียมกัน”

มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานผลการดำาเนินงานของฝ่ายตรวจสอบ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

3.1 พจิารณาเรื่องเงนิกองทนุสวสัดิการ
จากรายงานการเงินในส่วนของเงินกองทุนสวัสดิการคงเหลือ หากดูแนวโน้มในปี หน้า

จากการรักษาพยาบาลในปีน้ีมียอดสูงถงึหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองพันกว่าบาท ในขณะท่ีมีเงินสวัสดิการคงเหลือ
ใช้รักษาในปี 2551 จำานวนเจ็ดหม่ืนห้าพันกว่าบาทเท่านัน้ ซ่ึงมีจำานวนน้อยมาก หากเทียบกับการใช้ในปีน้ี 
จงึนำามาสูก่ารหาทางออกร่วมกันในวันน้ี 

ความเห็นที่ประชุม
1.) กรณีใช้บริการนวดกับสถานพยาบาลเพ่ือการรักษาเส้น และการเบิกค่ารักษา

พยาบาล  ซ่ึงมีคำาถามว่า “ถ้าไปรักษากับหมอนวดท่ีพิ้งเลด้ี จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่” 
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2.) สทิธิก์ารใช้บริการ สมาชกิจะใชบ้ริการปีแรก = 500 บาท, ปีท่ี2 = 1,000 บาท  ปี
ท่ี 3 = 1,500 บาท สงูสดุไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ใบเสร็จมีอายุในการสง่เบิกไม่เกิน 3 เดือน

3.) ช่องทางการเพิ่มรายได้กลุ่มเพ่ือจัดสรรเขา้กองทุนสวัสดิการ ท่ีผ่านยอดการกู้น้อย 
ควรส่ือสารให้คนท่ีไม่รู้ในการกู้ได้รับรู้ว่ามีสิทธิใ์นการกู้ และเปิดโอกาสให้คนท่ีต้องการกู้ ได้ใช้สิทธิ ์เพ่ือเพิ่ม
รายได้ให้กับกลุ่ม  แต่หากมองย้อนกลับในเรื่องของการปล่อยกู้ ท่ีผ่านมามสีมาชกิท่ีกู้ไปแล้วไม่ส่งคืนทัง้ๆ ท่ี
มเีงินเดือนมีกำาลังพอท่ีจะสง่ชำาระคืนแต่ไม่ส่งต้องไปหักคนค้ำา กรณีน้ีจะทำาอย่างไรอยากให้ช่วยกันหา
ทางออก  

4.) ข้อเสนอต่อกรรมการชุดต่อไป เสนอให้มีหน่วยส่ือสาร เชน่ ท่ีรัตภูมิ ม ี3 คนเสนอ
ให้มีคนหลัก 1 คนในการประสานงานเพ่ือการส่ือสารท่ีเร็วจะได้ช่วยกันดู

มติ เห็นชอบตามท่ีเสนอ คือ (1)กรณีใช้บริการนวดกับสถานพยาบาลเพ่ือการรักษา
เส้น และการเบิกค่ารักษาพยาบาลนัน้ต้องเป็นสถานพยาบาลท่ีเปิดบริการนวดเพ่ือการบำาบัดรักษาและมีการ
จดทะเบียน เบิกค่ารักษาได้แต่ต้องออกใบเสร็จท่ีถูกต้อง ถา้ไม่มีให้ใช้ใบแทนใบเสร็จได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่
เกิน 1,000 บาทต่อครัง้ หรือหมอท่ีไม่ได้เปิดเป็นคลินิกไม่มีการจดทะเบียนแต่รักษาเส้นได้ ให้หมอลงช่ือ
รับรองว่าไม่สบายจริงเขยีนลงในใบเสร็จ หรือใบแทนใบเสร็จ  (2)เพ่ือการดูแลสมาชกิและครอบครัวสมาชกิ 
ให้ระบุในใบเสร็จด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไร  (3)ให้มีหน่วยส่ือสารในการประสานงานเพ่ือการส่ือสารท่ีรวดเร็ว

3.2 เรื่องสาขาออมทรัพย์
เรื่องการจัดตัง้ออมทรัพย์ในเขตพ้ืนท่ีการทำางานฝ่ังอันดามัน จาการพูดคุยล่าสดุในการ

ประชมุประจำาปี กป.อพช.ใต้ ได้ข้อสรุปรับในหลักการท่ีจะจัดตัง้กลุ่มออมทรัพย์สาขาท่ีตรัง  การตัง้สาขาออม
ทรัพยม์ีหลายรูปแบบ  ซ่งึต้องหาข้อสรุปร่วมกันในการจัดตัง้กลุ่มออมทรัพย์สาขาเพ่ือนำาไปสู่การปฏิบัติ เดิม
เหตุผลเพ่ือกระจายให้วงสมัพันธ์เล็กลง เพ่ือให้กลุ่มออมทรัพย์ได้ดูแลเพ่ือนพี่น้องคนทำางานเอ็นจีโอได้ทัว่ถึง
ในเรื่อง การเข้าถงึสวัสดิการของสมาชกิ  สมาชกิเขา้ถึงข้อมูลข่าวสาร การมีสว่นร่วมของสมาชิก  

ความเห็นในท่ีประชุม ให้มีกลุ่มออมทรัพย์สาขาอยู่ท่ีตรัง มสีำานักงาน 1 แห่ง ใน
อนาคตอาจจะกระจายไปจังหวัดอื่นด้วย แต่ขณะน้ีสมาชกิยงัมีไม่พอจะกระจาย จงึทดลองทำาท่ีตรังก่อน โดย
ตัง้สำานักงานออมทรัพยส์าขาท่ี สำานักงาน SAN ท่ีตรัง  มเีจา้หน้าท่ี 1 คน อาสาเป็นฝ่ายบัญชีการเงิน
รวบรวมเอกสารให้กับกลุ่มออมทรัพย์สาขา  และให้มีคณะอนุกรรมการกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ เพ่ือ
ดูแลสมาชกิฝ่ังอันดามัน  แต่งตัง้โดยกรรมการท่ีเห็นชอบร่วมกัน (กรรมการกป. กรรมการออมทรัพย์ ฝ่าย
ตรวจสอบกลุ่มออมทรัพย์) โดยมีการเสนอช่ืออนุกรรมการใน 5 จงัหวัด ได้แก่ จงัหวัดภูเก็ต และจงัหวด
พงังา เสนอคุณธนู แนบเนียน, จงัหวัดกระบ่ี เสนอคุณจงรักษ์, จงัหวัดตรังเสนอคุณภาคภูมิ, จงัหวัดสตูล 
เสนอคุณวัชระ ทิพย์ทอง  และได้มีการกำาหนดบทบาทหน้าท่ีตามผังด้านล่าง
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มติ  รับในหลักการ ทดลองปฏิบัติการ 1 ปี โดยมอบหมายให้กรรมการ ฝ่ายตรวจ
สอบ และท่ีปรึกษา ช่วยดูแลให้เร่ิมดำาเนินการโดยเร็วท่ีสุด ให้ใช้ธนาคารเดียวกันในการเปิดบัญชีเป็นสาขา
ยอ่ย  ส่วนรายละเอียดค่อยมาดูภายใต้กรอบระเบียบเม่ือครบ 1 ปีงานสาขาเป็นอย่างไร ให้มารายงานผล  
วาระที่ 4 ความใฝ่ฝันหรืออดุมการณต์่องานออมทรัพย์ 

ท่ีผ่านมากลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ มสีมาชกิใหม่เพิม่เข้ามาทุกปี สำาหรับการประชุม
ในวันน้ีเราจะได้มารับทราบจุดยืนของกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ร่วมกันเพ่ือตอกย้ำาเจตนารมณ์
อุดมการณ์เดิม โดยตัวแทนคณะผู้ริเร่ิมกลุ่มออทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ คุณบรรจง  นะแส   

คุณบรรจง  นะแส  เล่าว่าเดิมกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาเร่ิมจากการพูดคุยกัน 8 คน ในรุ่น
แรกมีการสง่เสริมให้ไปทำาออมทรัพย์กับชาวบ้านและไปเป็นสมาชกิด้วย ซ่งึแต่ละคนเป็นสมาชกิออมทรัพย์
ชาวบ้านหลายกลุ่ม ประมาณ 5 - 6 กลุ่มต่อคน แต่เม่ือทำาไปคนทำางานไม่มีเวลาลงไปในแต่ละกลุ่ม ปล่อยให้
ชาวบ้านทำากันเอง  จงึเกิดการวิภาควิจารณ์กันข้ึนว่าน่าจะมาทำากันเองเร่ิมจากคนทำางานพัฒนา เพ่ือช่วย
เหลือเพ่ือพี่น้องของคนทำางานพัฒนา จงึนำาไปสู่การตัง้กลุ่มออมทรัพย์ของคนทำางานเอ็นจีโอข้ึน และเม่ือ
ดำาเนินการไปได้ข้อสรุปก็คล้ายๆ กบัท่ีไปทำากับชาวบ้าน คือ ทุกครัง้ท่ีมกีารประชุมสมาชกิมาร่วมประชุมไม่
ถงึ 50% กลุ่มตัง้มา 19 - 20 กว่าปี เกือบจะล้มถึงสองครัง้  

ครัง้แรกเงินเกิดสูญหายเนื่องจากมกีารเบิกเงินมาเก็บไว้ในล้ินชักโต๊ะทำางานเงินเกือบแสน
บาท แต่การแก้ไขปัญหาของเราใช้วิธีการสาบานในวัดในโบถ์ ไม่ใช้วิธีการข้ึนโรงข้ึนศาล  และ

กลุ่มออมทรัพย์
นักพัฒนาภาคใต้

สำานักงานใหญ่ สำานักงานสาขาตรัง
(เจา้หน้าท่ี 1 คน)

(สำานักงาน SAN ท่ีตรัง)

คณะอนุกรรมการสาขา
5 คน

สตูล

ตรัง

กระบ่ี

ภูเก็ต

พังงา

1.  คุณธนู แนบ
เนียน(ภูเก็ต,พังงำ)
2.คุณจงรกัษ์(กระบี่)
3.คุณภำคภูมิ/แทป็(ตรงั)
4.  คุณวัชระ ทพิย์ทอง(สตูล)

บทบาทหน้าท่ีคณะอนุกรรมการสาขา
1. รับผิดชอบดำาเนินงานกลุ่มให้เป็น
ไปตามนโยบายและแนวทางตามมติท่ี
ประชุมใหญ่
2. พิจารณาการกูเ้งนิ และพิจารณา
การเบิกค่ารักษาพยาบาล
3. ติดตามผลการกู้เงิน
4. จดัเวทีสมาชิกปีละ 1 ครัง้
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ครัง้ท่ีสอง มกีรรมการท่ีคิดถึงการเติบโตของกลุ่ม มกีารไปกู้เงินจากเครดิตยูเน่ียนจำานวน
เงินนับล้านบาท มฐีานคิดท่ีว่าเพ่ือให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มข้ึน โดยนำาเงินมาปล่อยกู้ให้กับสมาชกินำาไปซ้ือท่ีดิน 
ทำาให้สมาชกิมีท่ีดินกันหลายแปลง ต่อมาเกิดปัญหามีบางคนนำาไปเปิดร้านอาหาร บางคนไปซ้ือท่ีดินรายได้
กลุ่มไม่เกิด สมาชกิกู้ไปแล้วไม่ส่งคืนจึงทำาท่าจะล้มในครัง้ท่ีสอง   กรรมการชุดหลังจึงคิดว่าหากคิดใหญ่เกิน
ไปเกินกำาลัง   สว่นปัจจุบันมีสมาชกิท่ีจะเข้าใจเจตนารมณ์เดิมมีประมาณ 100 คน ได้มีเงินหมุนเวียน 5 ล้าน
กว่าบาท  มองว่าสมาชิกเราได้ช่วยเหลือสมาชกิพอสมควร ยนืหยัดมาเกือบ 20 ปี คิดว่านานพอสมควร

หากมาดูประสบการณ์จากท่ีอื่น มกีลุ่มออมทรัพย์ใน มอ.หาดใหญ่ ตัง้ได้ประมาณ 3 ปี มี
เงิน 12 ล้านบาท โดยกลุ่มยดึหลักว่าสมาชกิต้องไม่เป็นหน้ีข้างนอก  มคีวามคิดเรื่องหลักการสร้างความเช่ือ
มน่ั/ การเงิน/ความโปร่งใสในการบริหาร  จงึฝากประเด็นน้ีกับกรรมการชุดใหม่ด้วย อาจจะเร่ิมจากการคิดถึง
ระบบการบริการ การสร้างฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบ สร้างความเช่อืมัน่ให้กับสมาชิก

สมมติหากมีใครมาขโมยฐานข้อมูลของกลุ่มออมทรัพย์เราไปเผาท้ิง  คิดว่ากลุ่มจะเกิด
ปัญหาหรือไม่ เราจะทำาอยา่งไร  ฉะนัน้กลุ่มของเราทำาอย่างไรให้เกิดความเช่ือมัน่ในการบริหาร/หลักประกัน/
ความปลอดภัยในแหล่งเงิน หากเราเลือกท่ีจะนำาเงินทัง้หมดของกลุ่มไปฝากไว้กับธนาคาร แต่ถ้าเราคิดจะตัง้
เป็นสถาบันทางการเงินของเอ็นจีโอเองข้ึน 1 สถาบัน ซ่ึงไมจ่ำาเป็นว่าจะต้องมสีมาชกิท่ีมากกว่าน้ี คิดว่าหาก
เรามีความเช่อืมมัน่ในคนท่ีเข้ามาทำา เหลืออย่างเดียวท่ีเราต้องคิดต่อ คือ ระบบ ท่ีมาจากการระดม เพ่ือให้
ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงิน โดยการหนุนช่วยจากสมาชกิ(support) เพ่ือตัดปัญหาความจุกจกิ หากมองถงึ
การบริหารจัดการของธนาคารโดยระบบมืออาชีพ ธนาคารมีการตัง้หน้ีสูญไว้เป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ 

ฉะนัน้จึงขอฝากกรรมการชดุใหม่ และสมาชิกทุกคนไว้ 2 เรื่อง  คือ
1.) เรื่องการพัฒนาระบบกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลสูญหาย และเพ่ือสร้างความเช่ือ

มน่ัให้กับสมาชกิ  ศักยภาพในคนของเราคิดว่าทำาได้  
2.) เรื่องการจดัตัง้สถาบันการเงินของเอ็นจีโอ(ทำาธุรกจิทางการเงิน) เม่ือมีความมัน่ใจ

ระดับหนึ่งแล้ว ก็ขยับไปเรื่องของการระดมทุน ประกาศในเวทีเอ็นจีโอทำาการระดมทุน โดยเร่ิมจาก การ
ระดมทุนจากสมาชกิก่อน ทดลองทำาดูสัก 2 ปี  โดยเปิดให้ใครก็ได้ท่ีสนใจท่ีไม่ใช่เฉพาะเอ็นจีโอเข้ามาบริหาร
จดัการ แต่ก่อนจะถึงจุดนัน้ ทดลองทางเทคนิคในการขยายสาขาก่อน  

ซ่งึคาดหวังว่า “สกัวันหนึ่งเราจะมีสถาบันการเงินของเอ็นจีโอ”  เม่อืถึงจุดหนึ่งหากกลุ่มมี
เงิน 60-70 ล้านบาท  ถ้าเราไม่ขยับไปข้างหน้าก็จะวนเวียนมาเจอปัญหาจุกจกิกินตัวเองไปเรื่อยๆ ทำา
อย่างไรให้พัฒนาข้ึนไป เปิดรับสมาชิกใหญ่ สร้างระบบให้ลงตัว คิดไปข้างหน้า  ในฐานะคนแก่ท่ีเร่ิมคิดมา 
ประคับประคองความเป็นพี่เป็นน้องกันมา ถ้ากลุ่มออมทรัพย์อยู่ได้ถึง 3 ปี กถ็ือว่าดีแล้ว แต่ของเราทำาได้
กว่า 10 ปีถือว่าแน่นมากแล้ว ทำาอยา่งให้ให้มกีารพัฒนาข้ึนไปอีก และขอฝากเรื่องการเข้ามาเป็นกรรมการ
ทำาอย่างไรให้สมาชกิแยง่กันเข้ามาทำาหน้าท่ีน้ี

ความเห็นที่ประชุม
1.) เรื่องการพัฒนาระบบกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับสมาชกิ  เห็นด้วยกับ

การพัฒนาระบบกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับสมาชกิ ซ่ึงท่ีผ่านมากลุ่มเองก็พยายามคิดถึงจดุน้ี
ว่ากลุ่มควรมีระบบเก็บข้อมูล อาจจะเร่ิมต้นจากการท่ีคำานึงถึงความสำาคัญของการจัดเก็บข้อมูลและการนำา
มาใชป้ระโยชน์ ท่ีเอื้อต่อการทำางานเอื้อต่อสมาชิกในการเขา้ถึงข้อมูล อาจจะคิดไปถึงระบบออนไลท์ แต่อาจ
จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง

2.) เรื่องสถาบันการเงินเอ็นจีโอ
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- หากจะทำาธุรกิจ พวกเราควรจะติติงกันเพราะทิศทางของเราไม่ได้คิดไปในทาง
นัน้  หรือหากคิดจะทำาเราต้องปรับระบบท่ีคล้ายกับธนาคารท่ีสามารถสร้างความ
เช่อืมัน่ได้ เช่น เรื่องการนำาหลักทรัพย์มาค้ำาประกันในการกู้  

- มองว่าไม่ใช่เรื่องจิตสำานึกอย่างเดียวต้องมีวิธีคิดด้วย มองว่าสิง่ท่ีคิดกันคือจุด
เปล่ียน น่าจะก้าวไปข้างหน้า วัตถุประสงค์ของเราเพ่ือช่วยเพ่ือน ให้เพ่ือนช่วย 
ทำาอะไรร่วมกัน  ถ้าเราเห็นด้วยกับทิศทางน้ี ก็ต้องทำากลุ่มออมทรัพย์ให้เกิด
ความมัน่ใจของสมาชกิก่อน เร่ิมจากระดมทุนของเอ็นจีโอแต่ละคนมากสัก 25% 
ก่อน

- เห็นด้วยกับการตัง้สถาบันการเงิน ความรู้ไปศึกษาเพิ่มได้ แต่เป็นห่วงเรื่องคนท่ี
จะมาทำา อาจจะต้องใช้วิธีอื่นมาช่วยกันคิดว่ายังมีช่องทางเพ่ือให้เกิดรายได้กับ
กลุ่ม เช่น นำาของท่ีราไม่ใช้แล้วมาเสนอขายในกลุ่ม คิดว่าก็เป็นทางหนึ่งของบาง
อย่างเราคิดว่าไม่มีประโยชน์กับเราแต่อาจจะมีประโยชน์กับคนอ่ืน 

- หากดูตัวเลขเชิงวิเคราะห์ในเรื่องสวัสดิการ ในอีก 5 ปีข้างหน้าเงินสวัสดิการของ
เราจะหมด แต่ไม่ใช่คิดแต่สวัสดิการเพิ่มข้ึนเพยีงอย่างเดียว ต้องไปด้วยกันทุก
ส่วน มองว่าสถาบันการเงินเรายังไม่พร้อม ต้องคำานึงถึงความพร้อมของเราด้วย 
ทุกอย่างต้องไปพร้อมๆ กัน เราคิดถึงผลกำาไรท่ีจะชว่ยเพ่ือน แต่ถ้านำาหลักทรัพย์
มาตัง้เม่ือถึงคราวท่ีต้องยึดหลักทรัพย์ เราก็ทำาไม่ได้ เพราะเพ่ือนกัน พี่น้องกัน 
จะทำาให้ลำาบากใจในการยึดทรัพย์ 

สรุป  
1. พัฒนาระบบกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือให้สมาชกิเกิดความเช่ือมัน่ และเกิดความสะดวกคล่อง

ตัว สมาชกิสามารถเขา้ถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
2. ทิศทางข้างหน้าของกลุ่ม เสนอเป็นหลักการ ไว้ว่า 1.เป็นสถาบันการเงิน หรือ 2.เป็น

สหกรณ์  ฉะนัน้กรรมการชุดต่อไป ต้องไปคิดต่อโดยมีข้อเสนอดังน้ี
- เสนอให้มีคณะใดคณะหนึ่ง อาจจะเป็นพวกเราหรือชวนคนนอกมาช่วย โดยตัง้

เป็นคณะทำางานเป็นเรื่องๆ ไป  เข้ามาช่วย ในการบริหารจัดการกจิการของกลุ่ม 
- ให้กรรมการชดุใหม่ เชญิคนท่ีมีความรู้เรื่องสหกรณ์ ธนาคาร มาพูดคุยให้ความรู้

กับพวกเรา แล้วช่วยพจิารณากันอีกที  ถ้ากลุ่มไม่มีการขยับขยาย อนาคตจะสง่
ผลให้เงินปันหุ้นลดลงเรื่อยๆ เงินสวัสดิการก็จะหมดไป  หากเราใชรู้ปแบบการ
บริหารแบบเดิม วงเงินท่ีมีอยู่คงไปไม่พอ หากสมาชกิต้องการกู้ในวงเงินท่ีมาก
ข้ึน เช่น จะเปิดร้านอู่ซ่อมรถ กลุ่มออมทรัพย์จะรองรับไม่ได้  อาจจะเชญิพี่ชาย
ของคุณกิตติภพ (พี่แทน) มาคุยให้ฟัง ซ่งึเคยทำางานธนาคาร ท่ีอำาเภอจะนะ 
แล้วมาทำาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา  

- เสนอเร่ิมจากการระดมทุนจากพวกเรา จาก  25% ของเงินฝากธนาคารของ
แต่ละคน  และไปศึกษาเรื่องการค้ำาประกันโดยหลักทรัพย์  และไปศึกษาเรื่อง
สหกรณ์ออมทรัพย์  

มติ  เห็นชอบในหลักการ กรรมการจะไปศึกษาอีกที
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วาระที่ 5 คัดเลือกคณะกรรมการ แต่งตัง้ฝ่ายตรวจสอบ และคณะทีป่รึกษา 
5.1 กรรมการชุดใหม่

 กรรมการชุดเก่าคงเหลือ 1 คน คือ คุณวัชระ ทิพยท์อง ให้ไปเป็นอนุกรรมการฝ่ัง
อันดามัน และมกีารเสนอช่ือกรรมการใหม่ 7 คน ได้แก่

1.) คุณกมลทิพย์  อินทะโณ 2.) คุณปราณี วุ่นฝ้าย
3.) คุณภาณุมาศ  นนทพันธ์ 4.) คุณจรัสศรี พวงมาลัย
5.) คุณลม้าย  มานะการ 6.) คุณเอกชยั อิสระทะ
7.) คุณธราดอน  หมัดเลียด

มติ  รับรองคณะกรรมการชุดใหม่

5.2 ฝ่ายตรวจสอบ
ท่ีประชุมเสนอ  2 คน คือ 1.)คุณสมนึก พรรณศักดิ ์ 2.)คุณนฤธิ ์ ดวงสุวรรณ์

มติ  รับรองการแต่งตัง้ฝ่ายตรวจสอบ โดยในส่วนของฝ่ายตรวจสอบให้บุคคลท่ีได้รับ
การแต่งตัง้ในวันน้ี ไปหาเพิ่มอีก 2 คน

5.3 คณะทีป่รึกษา
สำาหรับคณะท่ีปรึกษา ให้เป็นบุคคลคณะเดิมท่ีได้รับการแต่งตัง้เม่ือคราวท่ีประชุมใหญ่

ปี 2549 เดิมมีจำานวน 8 คน แต่ปีน้ีเหลือ 6 คน ส่วนอีก 2 คนเดิม คือ คุณคุณลม้าย มานะการ ไปเป็น
กรรมการ และคุณนฤทธิ ์ดวงสุวรรณ์ ไปเป็นฝ่ายตรวจสอบ  ซ่งึเหลือคณะท่ีปรึกษาจำานวน 6 คนดังน้ี

1.) น.ส.เบญจวรรณ เพ็งหนู 2.) นายบรรจง นะแส
3.) นายถาวร  สงัขชาติ 4.) นายธนู แนบเนียร
5.) นายวิโชคศักดิ ์รณรงค์ไพรี 6.) นายประวีณ จลุภักดี

มติ รับรองการแต่งตัง้คณะท่ีปรึกษา
วาระที่ 6 รับของทีร่ะลึก จบัของรางวัลจากผลติภัณฑช์ุมชน และรับเงนิปันผล

ปีน้ีสมาชกิท่ีมาร่วมประชมุได้รับของท่ีระลึกกันทุกคนถ้วนหน้า  และได้ลุ้นจับรางวัล
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ใครจะได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ดวง....

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

นางสาวสมฤดี  บุญสง่  เลขานุการกลุ่มออมทรัพย์
ผูบ้ันทึกการประชุม
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พีห่ล๊ะ...ชว่ยพมิพ์รายช่ือผู้เข้าร่วมทีเ่หลือ(ตามใบลงทะเบยีนคะ...ขอบคุณคะ)
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2550

กลุ่มออมทรัพย์นกัพัฒนาภาคใต้
วนัเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551

ณ ร้านไทปัน  ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

ลำาดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล ทีอ่ยู่

1 นายสทิธชิัย  แพทยพ์งศ์ 6 ม.6 ต.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 น.ส.จรัสศรี  พวงมาลัย 937 ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
3 นางคณิตา  ศรีประสม 146 ม.9 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
4 นางอุบล       คงมณี 108/5   ม.10  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง   จ.สงขลา   90000
5 น.ส.สภีุ        สงัขภิญโญ 56   ม.5   ถ.หัวเขาแดง-ระโนด  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา
6 นายสมนึก  พรรณศักดิ์ 340 ม.12  ต.โคกม่วง องเขาชยัสน จ.พัทลุง
7 นายธราดอน  หมัดเลียด 66 ม.3 ต.ปริก  อ.สะเดา จ.สงขลา
8 ด.ช.อัสซาน  หมัดเลียด 16 ถ.เทศบาล 3 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
9 นายอำาร่อน  ปะดุกา 174 ซ.3 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จงสงขลา
10 นายฤทธิ ์  ดวงสุวรรณ์ 92/1 ม.3  ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11 นางอรวรรณ   หวันหล๊ะเบ๊ะ 66/12  ม.3   ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา   
12 นายวัชระ  ทิพย์ทอง 87 ม.15  ต.ละงู  จ.สตูล
13 น.ส.ยานีหล๊ะ  หมัดเลียด 63 ถ.ริมทางรถไฟ ต.บ่อยาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
14 น.ส.เบญจวรรณ  เพ็งหนู 49   ถ.พัฒนา  ซ.5/3    ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
15 ด.ญ.ศรีญานกานต์ จบรัตน์ 49   ถ.พัฒนา  ซ.5/3   ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
16 นายบรรจง  นะแส 54/215 เคหสถานครูไทย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
17 น.ส.สมฤดี  บุญสง่ 30/1 หมู่บ้านราชพฤกษ์2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
18
19
20
21
22
23
24
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ลำาดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล ทีอ่ยู่

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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